

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าว				ข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๔/๖๕ มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยราคาข้าวโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลงหรือทรงตัว จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่มีผลต่อคุณภาพข้าว แต่อย่างไรก็ดี ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ที่ทำให้ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี	ส.ค. -
ข้าวนาปรัง				ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดหมดแล้ว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน พ.ย. ๖๔ - ม.ค. ๖๕ ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ ๑๐.๙๕ ล้านตัน หรือร้อยละ ๓๓.๔๘ ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดและจะเริ่มออกสู่ตลาดมากเดือน ม.ค. ๖๕ ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อผู้ประกอบการโรงแปง/ลานมัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้และเก็บสต็อก ในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันเส้นและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สาเหตุจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศจีนพุ่งสูงขึ้น จึงต้องการมันเส้นไปผลิตอาหารสัตว์ คาดว่าการส่งออกมันสำปะหลังของไทยมีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี ๒๕๖๓/๖๔ และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร	ม.ค. - มี.ค. ๖๕ (ออกสู่ตลาดมาก)
กุ้งขาวแวนาไม				- การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค Covid-๑๙ และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นตามลำดับ	
ไก่เนื้อ				- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศส่วนการส่งออกไปต่างประเทศคาดว่าจะชะลอตัวจากปัญหาแรงงานในโรงงานแปรรูปไก่ ซึ่งคาดว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายปลายเดือน ต.ค. ๖๔ ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดชำแหละมีแนวโน้มทรงตัว	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพด				ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ - มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๒.๒๔๗ ล้านตันหรือร้อยละ ๔๗.๑๓ ของผลผลิตทั้งประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก คาดว่าผู้ประกอบการจะแข่งขันกันรับซื้อสินค้าไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้และเก็บสต็อกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวไปตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตามภาครัฐมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๖๕ และมาตรการคู้ชุนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมผู้ประกอบการ มีเงินทุนใน	ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. ๖๔
สุกร				- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ภาวะการค้าล่องตัวจากการที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศ (๑ พ.ย.๖๔) ส่งผลให้กิจการร้านค้าสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ จึงคาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้มทรงตัวใน	
ไข่ไก่				ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนราคาไข่ไก่ปรับลดลงเล็กน้อยตามความต้องการบริโภคของประชาชนและปริมาณผลผลิตคงเหลือสะสมในระบบที่เพิ่มขึ้น	
ปาล์มน้ำมัน				- ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่มีปริมาณไม่มาก อาจส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปกติ (๓๐๐,๐๐๐ ตัน) - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบทั้งภาคการบริโภค อุตสาหกรรมและภาคพลังงานเพิ่มขึ้น	ตลอดปี

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง				<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดในปริมาณไม่สม่ำเสมอและขาดช่วง และถั่วเหลืองฤดูแล้งจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงต้นปี โดยการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนและถั่วแล้งจะออกสู่ตลาดในปริมาณร้อยละ ๕๐% ของผลผลิตทั้งปี - ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนส่วนใหญ่จะมีคุณภาพไม่ดีนัก มักจะมีความชื้นสูง และออกสู่ตลาดในปริมาณไม่สม่ำเสมอ คาดว่าราคาเกษตรกรรายได้และราคาขายส่ง ตลาด กทม.อยู่ในเกณฑ์ปกติ - คาดว่าราคาสลัดต่างประเทศจะโน้มอ่อนตัวลงในช่วงปลายปี และสูงขึ้นในช่วงต้นปี โดยราคาในตลาดโลกจะมีความผันผวนตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดของสหรัฐฯ และปริมาณความต้องการใช้ของ 	ก.ค.-ธ.ค.๖๔ ถั่วฝน ม.ค.-พ.ค.๖๕
กากถั่วเหลือง				<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มอ่อนตัวลง เนื่องจากคาดว่าปริมาณผลผลิตกากถั่วเหลืองของประเทศแถบอเมริกาใต้และสหรัฐฯ ททยออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยราคากากถั่วเหลืองมักจะผันผวนตามความต้องการใช้กากถั่วเหลืองของจีนที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลก 	ทั้งปี
ปลาป่น				<ul style="list-style-type: none"> - คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาสลัดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากความต้องการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว 	ทั้งปี
มะพร้าว				<ul style="list-style-type: none"> - เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นตั้งแต่ ก.พ. ๖๕ ภาวะการซื้อขายมีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) รวมทั้งการเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 	ม.ค.-ธ.ค. (ออกมาก)